

## การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๓๕ คน และสมาชิกสภา จำนวน ๑๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายกฤติพงศ์ ถวิลสุวรรณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นประธานในการเปิดประชุม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

๑. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
๓. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ

## การขับเคลื่อนจริยธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิก  
สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีบุคลากร  
ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงาน  
จ้าง จำนวน ๓๗ คน และสมาชิกสภา จำนวน ๑๒ คน โดยมีนายกฤติพงศ์ ฤทธิสุวรรณวิง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เป็นประธานในการอบรม

การจัดอบรมจริยธรรมนี้ มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ,ผู้บริหาร ,  
สมาชิกสภา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง

เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน  
และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทาง  
จริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลัก  
ธรรมาภิบาลภาครัฐ